



ปีที่ 40 ฉบับที่ 24 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณส.เชิญชวนเขียนบทความลงใน วารสารวิชาการ “สังคมมนุษย์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการวารสารวิชาการ สังคมมนุษย์ขึ้นในหัวข้อเรื่อง “สิทธิมนุษยชน/สิทธิมนุษย์ในสังคม รวมทั้งสิทธิชุมชนด้านต่างๆ ตลอดจนถึงด้าน เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยอันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดำเนินงานของโครงการจัดทำวารสารสังคมมนุษย์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแนว ปฏิบัติการนำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสังคมมนุษย์ โดยบทความที่เขียนต้องเป็นไปตามรูปแบบ วารสารวิชาการมีลักษณะเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคย ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความที่ผ่านการพิจารณา จากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความแล้วหากไม่สามารถตีพิมพ์ได้ในฉบับปัจจุบัน กองบรรณาธิการจะ สอบถามไปยังผู้เขียนเพื่อเก็บไว้ตีพิมพ์ในฉบับต่อไป โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งบทความ หากผู้เขียนไม่ อนุญาต กองบรรณาธิการ จะส่งคืน บทความดังกล่าว ไปยังผู้เขียน

ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนองานส่งมายังกองบรรณาธิการวารสารวิชาการสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

ครอบครัวต้องเดินหน้า เพิ่มรายได้และลด รายจ่ายด้วยการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน มี ไฟฟ้าฟรีให้ผู้ใช้ชื้อน้อย ตรึงราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซหุงต้ม เพิ่มเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษา และจัดการปัญหา ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เศรษฐกิจต้องเดินหน้า ยกกระดับ ความเป็นอยู่ด้วยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพิ่มเงินกำไรในการ ประกันรายได้เกษตรกร ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรบให้ เกษตรกรมีที่ทำกิน และมีบำนาญบำนาญให้ประชาชนทุก คน ประเทศต้องเดินหน้า พัฒนาศักยภาพของประเทศด้วย การเร่งจัดหาพลังงานทดแทน สร้างเขตเศรษฐกิจเพื่อ ยกกระดับสินค้า มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงกรุงฯ และ ภูมิภาค และจัดหาแหล่งน้ำ

นโยบายพรรคพลังคนกีฬา

1. หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทย 2. เสนอรัฐบาลแห่งชาติโดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 3. เสนอ ดร.ศุภชัย, ธนิสร์, บัญฑูร, ประเสริฐ, ประชัย, ดร.ประเวศ ชุตติริม ทิมเศรษฐกิจ 4. ปราบยาบ้าโดยการตัดตอนสารตั้งต้นใน การผลิตยาบ้า 5. พัฒนาวงการกีฬาไทยระดับรากหญ้าถึง ระดับโลก

นโยบายพรรคมหาวิทยาลัยพัฒนา

ยกยอพระพุทธศาสนา พัฒนาชาติไทย ให้ เศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกัน

นโยบายพรรคเสรีนิยม

“ภูมิปัญญาไทย วิสัยทัศน์สากล”

นโยบายพรรคประชากรไทย

1. อีสานแล้งแก้ได้โดยนำน้ำจากแม่น้ำในฝั่งลาวลอดใต้แม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทย แล้วทำฝายเก็บกักน้ำ 2. ทางรถไฟที่จีนนำมาผ่านลาว ต่อเข้ามาในไทยแล้วทำรางต่อไปพม่าสู่เมืองทวาย แล้วทำทางต่อลงสู่ใต้ยังชุมพร และระนองซึ่งจะมีท่าเรือน้ำลึกไว้รองรับ 3. ความบาดหมางไทย-เขมรจะหายไปถ้าวร้อมมือกันเป็นเจ้าภาพมรดกโลกของเขาพระวิหารและเลยไปถึงพื้นที่ทับซ้อนที่อยู่ในทะเลกว่า 27,000 ตร.กม. นำก๊าซและน้ำมันขึ้นมาพัฒนาประเทศร่วมกัน

นโยบายพรรคพลังมวลชน

ปฏิรูประบบราชการ 1. ปฏิรูปการเมืองการปกครอง 2. ปฏิรูปเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ปฏิรูปที่ดินและระบบนิเวศ 4. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 5. ปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการสังคมโดยเสนอให้มี 1) เงินยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน, เงินชดเชยให้คนว่างงาน 3,000 บาท/เดือน, ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน 2) เรียนฟรีถึงปริญญาตรียกเลิกรับค่าเล่าเรียน ภาคบังคับ ม. 6 3) ข้าวเปลือกเกวียนละ 16,000 บาท 4) ชุดคลองลดอันตามัน-อ่าวไทย, เปิด Complex ในแหล่งท่องเที่ยว 5) ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างน้อย 15 ไร่ 6) ผู้ว่าฯ นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

นโยบายพรรคไทยเป็นสุข

1. ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี เดือนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินครอบครัวละ 3 คน 2. ให้ค่าตอบแทนผู้สูงอายุจาก 500 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน 3. แก่กฎหมายที่ดินเปลี่ยน สปก. 4-01 เป็นโฉนด 4. บุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคล 5. ยกเลิกเครดิตบูโร

พรรคไทยพอเพียง

จัดอบรมปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครบ 5 ครั้ง ได้ค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาท อบรมแล้วให้กู้ประกอบอาชีพและใช้นั้นนอกระบบ รายละเอียดไม่เกิน 200,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ยออกกฎหมายยึดบ้าน ที่ดินทำกิน และยึดรถที่ใช้ประกอบอาชีพ และจัดที่ทำกินให้ครอบครัวละ 10 ไร่ เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่ปลดหนี้ในและนอกระบบโดยการซื้อหนี้ พักชำระหนี้และประนอมหนี้ อายุ 60 ปี ยกหนี้ให้ทั้งหมด ผู้สูงอายุคนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพคนละห้าพันบาทต่อเดือน รักษาฟรี! รักษาฟรี! จริง ๆ

นโยบายพรรคไทยเป็นไท

1. ปลดหนี้คนละ 5 แสนบาท, ให้ค่าตอบแทนคนละ 9 หมื่นบาท ประกันการว่างงาน 3 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท, ตัวแทนพรรคทุกระดับมีเงินเดือน 2. ส่งเสริมการปลูกป่าสัณฐานกลางสร้างบ่อน้ำมันบนดิน, จัดสรรที่ดินทำกินคนละ 5 ไร่, ตั้งกองทุนสร้างอาชีพ, ประกันผลผลิตด้วยเศรษฐกิจระบบสหกรณ์ 3. แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี, ผู้ขับขีมอเตอร์ไซด์ จักรยาน, ใช้รถโดยสารประจำทางกทม. ปริมาณพลได้เดือนละ 1,000 บาท และเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี, ผู้สูงอายุ คนพิการ อสม. อปพร. ได้เดือนละ 1,500 บาท, น้ำ 30 หน่วยและไฟ 150 หน่วยฟรี เสียชีวิตได้ 1 แสนบาท 4. ชุดคลองไทยสร้างรายได้ลดต้นทุนขนส่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเสรีทั้งสินค้าระดับบนระดับกลางระดับล่าง

นโยบายพรรคกิจสังคม

พรรคกิจสังคมมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มพรรคจะดำเนินนโยบายกองทุนหมู่บ้าน ส่งเสริมด้านเกษตรกรรมโดยใช้ชลประทานระบบท่อ ด้านเศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้นำ และพรรคจะพัฒนาเมืองหลวงโดยการกระจายความเจริญออกสู่เมืองบริวาร

นโยบายพรรคภูมิใจไทย

1. กองทุนประกันราคาสินค้าเกษตรข้าวเปลือกตันละ 20,000 บาท 2. กองทุนสวัสดิการผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 3. กองทุนจ้างงานแห่งชาติ 1 ล้านตำแหน่ง 4. กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่าน อปท. จังหวัดละ 100 ล้านบาทต่อปี 5. ถนนปลอดฝุ่นทั้งประเทศ 6. สร้างทางน้ำเข้าไร่ นา เกษตรกร 7. ศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพ 4 ภาค 8. สร้างที่ทำกิน 1 ล้านคน

นโยบายพรรคแทนคุณแผ่นดิน

ปฏิรูปการศึกษาใหม่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจังถูกต้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการสร้างคนให้เป็นคนดีโดยนำหลักธรรมของศาสนามานำทาง, เพิ่มศักยภาพและความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ในการแข่งขันในสังคมโลก, ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน, กระจายอำนาจและรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม, สร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข, อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

นโยบายพรรคเพื่อนเกษตรกรไทย

ปลดหนี้ให้ชาวไร่ชาวนา, คนชราที่มีเงินเดือน, ประกันราคาพืชผล, ประชาชนรักษาพยาบาลฟรี, เกษตรกร 60 ปี มีบำนาญ

นโยบายพรรคเพื่อฟ้าดิน

พัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอารียะหรือการเมือง บุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนให้มีศีลธรรม ปลอดภัยพอเพียง พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจและประโยชน์โดยมิชอบ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเอกราชของชาติไทย คำขวัญ เศรษฐกิจ พึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชาธิปไตย ประเทศเป็นไท

นโยบายพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

หนี้สินและความยากจนของเกษตรกรต้องได้รับการ จัดการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่นในสังคม โดย การจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณ) ของประเทศนี้อย่างเป็น ธรรมตามสัดส่วนของประชากร รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบ กฎหมายและนโยบายให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภาค การเกษตรไทยโดยเร่งด่วน

นโยบายพรรคการเมืองใหม่

สร้างศรัทธารักษาระบอบประชาธิปไตยหยุดการ คอรัปชั่นต้องเป็นวาระแห่งชาติ หยุดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูป ป.ต.ท. เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ใช้ระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของ ประเทศ ประหยัดพลังงาน หยุดทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างทาง รถไฟรางคู่ จัดการระบายน้ำให้เพียงพอแก่เกษตรกร สร้าง สวัสดิการสังคมเพื่อความยั่งยืน ยกเลิกหนี้ที่ไม่เป็น ธรรมให้แก่เกษตรกร ปฏิรูปที่ดิน จัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า

นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา

สร้างความปรองดองให้เกิดกับคนในชาติโดยเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากวิกฤติ สร้างเศรษฐกิจไทยโดย กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ เตรียมความพร้อมประเทศในการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลงทุนสาธารณูปโภคขั้น พื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและ กฎหมาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนา ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้คน ไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

นโยบายพรรคพลังชาวนาไทย

โครงการบ่อน้ำมันบนดิน ด้วยการปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลัง เป็นต้น, เดินหน้าปฏิรูปที่ดินตาม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยของคณะนายอานันต์ ปัญญารชุน เป็นต้น, ปฏิรูปโครงสร้างทางภาษี – ภาษีมรดก ทรัพย์สิน-ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า-ภาษีเดินทางไปท่องเที่ยว ต่างประเทศ-ภาษีฟุ่มเฟือย

นโยบายพรรคชาติสามัคคี

ด้านสาธารณูปโภค มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ สร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัวและสังคม ปัจจุบัน สังคมไทยเข้าสู่สังคมของ ผู้สูงอายุ จึงต้องมีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านสวัสดิการเป็น พิเศษ

ด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน ในการสร้าง จิตสำนึกร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาพร้อมตัดสินใจใน การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นโยบายพรรคบำรุงเมือง

เน้นความสามัคคี สมานฉันท์ ด้วยหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา โดยจะจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาเพื่อดูแล การเงินให้แก่วัด ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกรูปแบบ ปฏิรูปการศึกษา การเมือง กฎหมาย การปกครอง ให้สอดคล้อง กับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจ จะจัดระบบภาษี รายได้บุคคลธรรมดาเหลือ 10% อัตราเดียว พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรอย่างเป็นธรรม เพื่อความก้าวหน้าให้ทัดเทียม อารยประเทศ

นโยบายพรรคสิทธิไทย

พัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลดปัญหาของคนเมือง กระจาย ความรวยที่กระจุก ขจัดทุกข์คนจนที่กระจาย เพิ่มงาน เพิ่มเงิน เพิ่มคน เพิ่มโอกาส ให้แก่องค์กรชุมชนพื้นฐานระดับรากหญ้า ผลักดันโครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบ ธุรกิจการเมืองทุนนิยมผูกขาดอำนาจรัฐมาเป็นโครงสร้างระบบรัฐ ให้บริหาร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้

นโยบายพรรคไทยสร้างสรรค์

1. ให้ความรู้เรื่อง “ประชาธิปไตย” แก่ประชาชน
2. สร้าง ค่านิยมที่ดีกับผู้นำกลุ่มต่าง ๆ
3. ปลุกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับเยาวชน
4. สร้างบุคคลตัวอย่างในด้านต่าง ๆ ให้กับเยาวชน ฯลฯ

นโยบายพรรคอาสาสมัคร

ปฏิรูปงานสาธารณสุข คนจนรักษาฟรี คนมีช่วยจ่าย ขยายสิทธิประโยชน์กับผู้ไร้แรงงานจากกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันอนาคตเกิน 65 ปี มีเงินเดือน 10,000 บาท เกษตรกรมั่งคั่ง เศรษฐกิจพอเพียง ทำภาคใต้ให้สงบ โดยนโยบาย ขวานทองด้ามเพชร



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ,

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ

เมื่อวานนี้ได้พบกับพักเที่ยงแบบผ่อนคลายกับรายการหยิกเล็กกระเช้าหน่อยในเวอร์ชันของไม้เสียบลูกชิ้น หลายปีที่ขอวางมือ..เนื่องจากติดภาระเรื่องศึกษาต่อ และทันทีที่ยื่นเรื่องขอจบการศึกษาในระดับดุขฎีบัณฑิตก็รีบกลับมาตามสัญญา เล่นเอาแฟนพันธุ์แท้กรี๊ดกราดกันใหญ่ ส่วนท่านที่มาอยู่ไม่ทันได้ติดตามผลงานของไม้เสียบฯในยุคแรก...อย่างอาจารย์อุดม ทิพย์รักษ์ ติดอกติดใจในลีลาการเขียนรีบทโถมมาสอบถามข้อมูลกันใหญ่

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการเมืองที่ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งส.ส. มหาชัยสารได้ทยอยนำนโยบายของพรรคการเมืองมานำเสนอให้ทราบทั้งสี่สิบพรรค ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่ หรือพรรคโนเนมที่แทบจะไม่มีใครรู้จัก จะนำเสนอให้ทราบกันทุกพรรค เพราะสื่อต้องทำตัวเป็นกลาง..ตามจรรยาบรรณของสื่อ

ทำกันเงียบ ๆ แต่ได้ผลยิ่ง หลักสูตรนิติศาสตร์โดย อาจารย์ธันวัดน์ บุรีรัตน์ และคณาจารย์ในหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องพรหมโยธี ได้วิทยากรเด่น ๆ มา 3 ท่าน คือ นายถาษา เปี่ยมสุวรรณ ทนายจรัญ ศรีสุข (จากสภาทนายความจังหวัดนครฯ) และทนายวีรศักดิ์ โชติวานิช (กรรมการสภาทนายความแห่งประเทศไทย) มาแนะนำการเรียนรู้ความเป็นนักกฎหมายที่เปี่ยมจรรยาบรรณ ทำเอานักศึกษาฟังอย่างตั้งใจเป็นพิเศษ

ออกไปสร้างชื่ออีกคราว นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนารัฐบาลชน ปีที่ 1 – 4 กว่าร้อยคน พร้อมใจกันไปช่วยเหลือชาวบ้านเขื่อน ตำบลเทพราช อำเภอสิชล ซึ่งประสบอุทกภัยเมื่อปลายเดือนมีนาคม – ต้นเมษายน 2554 โดยออกเดินทางเมื่อเช้า 25 มิถุนายน และเพิ่งกลับมาเช้า 27 มิถุนายน มีศิษย์เก่าวิชาเอกเดียวกันมาช่วยเหลือกว่า 20 คน เล่นเอา อาจารย์พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์, อาจารย์จิตติมา ดำรงวัฒนะ, อาจารย์บุญยั้ง ประทุม, และอาจารย์ดำรงค์พันธ์ ใจห้าว เป็นปลื้มจนถึงวันนี้

เว็บไซต์ใหม่ล่าสุด สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้บัณฑิตรุ่นพี่ รุ่นน้องได้เข้ามาเป็นสมาชิกและได้พูดคุยติดต่อกันภายในรุ่นได้ที่ www.webkru/phd3/ ทราบแล้วอย่าลืมบอกต่อ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “ในโลกกลมๆ ไบนี่ไม่มีคำว่าแน่นอน” สวัสดีค่ะ